



รายงานความก้าวหน้า

แผนปฏิบัติการ

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

กันยายน 2563

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการคลังข้อมูลท้องถิ่น	จำนวนข้อมูลที่รวบรวมได้ 6 เรื่อง ผลที่ได้รับ ได้ข้อมูลในฐานะข้อมูลท้องถิ่นเพื่อศึกษาและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น 6 เรื่อง
2	โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน ผลที่ได้รับ 1. มอบหนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน 2. ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน การรณรงค์การให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้กับกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
3	โครงการแนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,500 คน ผลที่ได้รับ นิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
4	โครงการฝึกอบรม "หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นต้น"	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นต้น กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือ รวมทั้งให้การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง

5	โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <p>1. บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จำนวน 19 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint</p> <p>2. บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จำนวน 19 คน สามารถใช้งานและฟังก์ชันบน Microsoft Powerpoint ได้</p>
6	โครงการสอนการรู้สารสนเทศ	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 334 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิจัย</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม Endnote</p>
7	โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในการประชุมสัมมนา PULINET วิชาการ ของหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของห้องสมุด การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผู้เข้าร่วมโครงการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ</p> <p>3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ</p>

8	โครงการเสียงสะท้อนผู้ใช้บริการ ห้องสมุด	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการได้แจ้งปัญหาในการใช้บริการ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้</p>
9	โครงการห้องสมุด/สำนักงานสีเขียว	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับโครงการห้องสมุด/สำนักงานสีเขียว 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันจัดทำจากกัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ -2019 (COVID-19)
10	โครงการประชาสัมพันธ์ UP LIB	<p>จำนวนกิจกรรมที่จัด 19 กิจกรรม</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันจากการเข้าร่วมโครงการ 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม